
 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดลพบรุี และจังหวัดสระบุรี) 
-------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   - ศาลากลางจังหวดัลพบุรี จงัหวดัลพบุร ี 
    - องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนทอง 
    อ าเภอหนองโดน จังหวดัสระบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
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ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้้าลพบุรี มีระยะทางห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ๑๕๓ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟ
ประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร ่

อาณาเขต 
จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ้าเภอตากฟ้าและอ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอศรีเทพ  

   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ อ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอพระพุทธบาท และ 

   อ้าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

   และอ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ้าเภอไชโย  

   จังหวัดอ่างทอง และอ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการด าเนนิงานของจังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวข้องกบัยุทธศาสตรช์าตแิละ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของจังหวัดลพบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกัน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และเริ่มกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายอ าพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภารกิจที่ได้รับแนะน าจากคณะกรรมการฯ จะได้น าไปปรบั
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 



๓ 
 
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 
 สมาชิกวุฒิสภา 

๑. นายวิทยา ผิวผ่อง     รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
      (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
๒. นายลักษณ์ วจนานวัช    รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
๓. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล    กรรมการ 
๔. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์   กรรมการ 
๕. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร    กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา     ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเขต ๑ 
กระทรวงมหาดไทย 
๑. นายก าพล สิริรัตตนนท์    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
๒. นายคูณ ควรกระโทก    ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่พบประชาชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีทั้งในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น และในสถานการณ์
ที่จังหวัดประสบภัยน้ าท่วม เพ่ือมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และส าหรับการลงพ้ืนที่พบประชาชนวันนี้
คณะกรรมการฯ จะได้ติดตามและรับฟังผลการด าเนินโครงการในประเด็นที่ ส าคัญและมีประโยชน์ต่อ
ประชาชน ประกอบด้วย ๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ๒) แนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และ ๓) แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ใน
การพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หากมีประเด็นอื่นที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็น
ความเห็นของประชาชนก็สามารถแสดงความเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนได้ 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อันสืบเนื่องมาจากการที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
เล็งเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาควรลงพ้ืนที่พบประชาชน เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากประชาชนไปสู่การแก้ไขกฎหมาย น าสู่การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือเสนอแนะไปยังรัฐบาล อีกประการหนึ่ง คือ การติดตามเสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน อันจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่
พบประชาชนที่จังหวัดลพบุรีเมื่อครั้งที่ผ่านมา วุฒิสภาได้ด าเนินการผลักดันผ่านคณะกรรมาธิการสามัญของ
วุฒิสภา โดยขอรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ ดังนี้  (๑) ขอให้ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองทางด้านทิศเหนือ 
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และขอให้มีการขยายถนนเลี่ยงเมือง สาย ๓๖๖ ด้านทิศใต้เป็นถนน ๔ เลน และขอให้ขยายถนนชนบทจาก
แยกบ่อเงินไปยังวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง ทั้งนี้ ถนนเส้น ๓๖๖ เป็นถนนที่ขนานกับเส้นทางรถไฟรางคู่ 
ลพบุรี-ปากน้ าโพ หากมีเส้นทางเชื่อมระหว่างถนน ๒ เส้นนี้ จะช่วยในเรื่องการขนส่งได้ โดยประเด็นนี้
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้เชิญกรมทางหลวงมาให้ข้อมูลและได้รับการชี้แจงในขณะนั้นว่า  
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางตัดใหม่อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากศึกษาแล้วเสร็จจะด าเนินการตามแผนงาน
ต่อไป ส าหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๖๖ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี (ด้านทิศใต้) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว ในส่วนของการขยายถนนชนบท  
จากบ่อเงินไปยังวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง กรมทางหลวงชนบทได้ชี้แจงวา่ ถนนดังกล่าวคือทางหลวงชนบท 
สาย ลบ. ๔๐๐๓ โดยทางหลวงชนบทได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานทางโดยขยายผิวจราจรเป็น ๑๓ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ ๐+๓๐๐ ถึง กม.
ที่ ๒+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๔.๓ ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือจะได้เร่งด าเนินการ
ยกระดับมาตรฐานขั้นทางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (๒) การสร้างทางรถไฟรางคู่จากเส้นทางที่เริ่มจากมอเตอร์เวย์
สายเลี่ยงเมือง มีการตัดเส้นทางลัดผ่านทุ่งนาโดยผ่านใน ๔ ต าบล ได้แก่ ต าบลพรหมมาสตร์ ต าบล 
โคกกระเทียม ต าบลบางขันหมาก และต าบลท่าแค โดยทราบมาว่าการรถไฟแห่งรประเทศไทย จะล้อมรั้ว
เส้นทางในเขตทางรถไฟ ซึ่งจะส่งผลกระทบในการขนถ่ายผลผลิตการเกษตร รวมถึงเจ้าของที่นาที่อาจมีการ
เวนคืนที่ดินและถูกแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๒ ฝั่ง ประเด็นนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้หารือกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเทียมและประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีข้อสรุปว่า 
ให้เว้นระยะห่างเพ่ือเป็นทางสัญจรกว้าง ๔ เมตรในพ้ืนที่การรถไฟ ฝั่งซ้ายทาง ช่วง กม. ที่ ๒๓+๔๐๐ ถึง 
กม. ที่ ๒๕+๘๐๐ และฝั่งขวาทาง ช่วง กม.ที่ ๒๕+๘๐๐ ถึง กม. ที่ ๒๗+๐๐๐ ระยะทางรวมประมาณ 
๓,๖๐๐ เมตร ส่วนการเว้นพ้ืนที่ในเขตทางรถไฟเพ่ือให้เป็นทางสัญจรจะต้องมีการประชุมหารือกับ
ผู้เกี่ยวข้องและพิจารณาการใช้พ้ืนที่ต่อไป (๓) ถนนหมายเลข ๓๐๑๗ จากสามแยกนิคม-วังม่วง จังหวัด
ลพบุรี มีการขยายเป็น ๔ เลน แต่ในช่วงต าบลนิคมสร้างตนเองระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร และต าบล
โคกตูม ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ยังไม่ได้รับการขยายถนน ประเด็นนี้กรมทางหลวงชี้แจงว่า ได้บรรจุ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง–แยกพัฒนานิคมไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง
เพ่ือบูรณะปรับปรุงเป็น ๔ ช่องจราจร โดยจะพิจารณาจัดล าดับความส าคัญร่วมกับโครงการอื่นทั่วประเทศ 
หากมีล าดับความส าคัญสูงจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป (๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งใน
ขณะนั้นยังมีจ านวนวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมายในอัตราต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ คณะกรรมการฯ  
จึงได้รับเรื่องและน าส่งไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพ่ือพิจารณา ต่อมากรมควบคุมโรค
ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีการจัดสรรโดยการแบ่งกลุ่มจังหวัดและจัดล าดับความส าคัญโดยการเร่ง
ฉีดกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรือ้รัง ๗ กลุ่ม และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวติ ซึ่งในปัจจุบนั
สถานการณด์ังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเรียบร้อยแล้วและมีปริมาณวัคซีนท่ีมากเพียงพอกับความต้องการแล้ว 



๕ 
 

จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี น าเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน 

ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
๑. ภาพรวมศักยภาพพลังงานทดแทน จังหวัดลพบุรีมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนหลายประเภท 

ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ลม ขยะ และเอทานอล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    (๑) ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรีเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ มีความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี ๑๘.๔ เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน (MJ/m²-day) ซึ่งจะ
สามารถผลิตเป็นพลังงานได้ประมาณ ๕,๔๑๘.๓๓ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) นอกจากจะมีโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่แล้ว ยังมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 
(Solar Rooftop) เพ่ือจ าหน่ายและใช้เองเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในภาคเอกชนและประชาชน โดยมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ๖๖๘.๕๒ ktoe ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นของ
ภาคเอกชน อาทิ โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ ก าลังการผลิต ๕๕ MW โรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์ ก าลังการผลิต ๘ 
MW ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๑.๕ ล้านตันต่อปี ตลอดอายุโครงการคือประมาณ ๒๕ ปี  

 (๒) ศักยภาพพลังงานชีวมวล จังหวัดลพบุรีมีการท าเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด  
ซึ่งนอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้แล้ว ยังมีผลพลอยได้เกิดขึ้นคือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือ 
ชีวมวลแข็งจากการเกษตร ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ อาทิ ยอดและใบอ้อยโรงงาน กากอ้อย
และฟางข้าว และจากข้อมูลปี ๒๕๖๓ ปรากฏว่า จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง รวม
เท่ากับ ๘๘๕.๐๑ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

 (๓) ศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพ ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานก๊าซชีวภาพ 
รวม ๒๒.๑๘ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) โดยแบ่งเป็นมูลสัตว์ ปริมาณรวม ๕๐๗,๗๗๘ ตัน คิดเป็น
ศักยภาพเชิงพลังงาน ๑๑.๑๑ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) และน ้าเสียอุตสาหกรรม มีปริมาณ 
๒๒,๓๓๙,๔๙๒ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นศักยภาพเชิงพลังงาน ๑๑.๐๗ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

 (๔) ศักยภาพพลังงานลม จังหวัดลพบุรีมีสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพ้ืนที่ต าบลบัวชุม 
อ าเภอชัยบาดาล ผลการตรวจวัดเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ พบว่ามีความเร็วลมเฉลี่ย ๔.๑๘ เมตร/วินาที  
ที่ระดับความสูง ๙๐ เมตร ท าให้ใบพัดกังหันหมุนได้ แต่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบัน  
มีการศึกษาศักยภาพในการก่อสร้างกังหันลม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นคาดว่าจะมีก าลังการผลิต
ขนาด ๙๐-๑๘๐ เมกกะวัตต์ ปัจจุบันยังไม่มีพลังงานลมที่จังหวัดลพบุรี  

 (๕) ศักยภาพพลังงานพลังงานน้ า มีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีก าลังการผลิต
ติดตั้ง ๖.๗๐ MW  

 (๖) ศักยภาพพลังงานขยะ มีศักยภาพเชิงพลังงานจากขยะ รวม ๔๙.๓๑ พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ (ktoe) ส่วนใหญ่เป็นขยะชุมชน ปริมาณ ๑๘๔,๖๓๖ ตัน คิดเป็นศักยภาพจากการเผาไหม ้๔๙.๓๐ 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ส่วนศักยภาพจากการฝังกลบขยะยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดใน
การหาพ้ืนที่ฝังกลบที่จะต้องอยู่ห่างไกลชุมชน และต้องควบคุมให้ถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล 



๖ 
 
ปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการหาที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อน าไปเป็น
พลังงานไฟฟ้า จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี และองค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง 

สรุปภาพรวมศักยภาพพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีมี โรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
จ านวน ๓๒ แห่ง มีก าลังการผลิตติดตั้ง รวม ๓๑๙.๕๙๔ MW ประกอบด้วย แสงอาทิตย์ จ านวน ๒๕ แห่ง 
ก าลังการผลิตรวม ๒๔๓.๕๙๔ MW ชีวมวล จ านวน ๕ แห่ง ก าลังการผลิตรวม ๖๔.๕๐ MW ก๊าซชีวภาพ  
จ านวน ๑ แห่ง ก าลังการผลิต ๔.๘๐ MW พลังงานน้ า จานวน ๑ แห่ง ก าลังการผลิต ๖.๗๐ MW ทั้งนี้ยังไม่มี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานขยะ 

๒. นโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดลพบุรี ได้บรรจุ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดขยะพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
คือ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้  เพ่ือการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสามารถน าประเด็นด้านพลังงานไปช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนได้ แต่ยังไม่ได้ถูก
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ "ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่
เศรษฐกิจฐานราก" โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีพลังงาน อาทิ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยใน
การแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น 

อีกประเด็นหนึ่ง คือ ประเด็นด้านพลังงานที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องคือการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางโดยมีแผนงานที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมและได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
๑) ลดค่าความเข้มของการใช้พลังงาน (EI) / ลดหรือรักษาระดับค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) ของการใช้
พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน และ ๒) ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคครัวเรือนหรือชุมชน
และภาคเกษตร  

๓. การส่งเสริมพลังงานทดแทนตามภารกิจของส านักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ส านักงานพลังงาน
จังหวัดลพบุรีได้ขับเคลื่อนประเด็นด้านพลังงานทดแทน ผ่านกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ตามประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบวงเงินจังหวดัละ ๑๐ 
ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ จัดท าโครงการด้าน
พลังงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ โดยโครงการฯ ในปี ๒๕๖๖ 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เรียบร้อยแล้ว ๒) ด าเนิน
โครงการในพื้นที่ ได้แก่ โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านพลังงานเข้าสู่การบรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานในพ้ืนที่ ๓) จัดท า
แผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ รวมถึงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ในระดับภาคและจังหวัด ๔) ขับเคลื่อนให้หน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี  



๗ 
 
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง) ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้ภาคประชาชนได้ด าเนินการประหยัดพลังงาน ๕) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในทุกภาคส่วน  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล  ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพ่ิม
สมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจร ในระดับต าบลและเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการ
ด าเนินการร่วมกับเครือข่าย อปท. ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ ต าบล และปี ๒๕๖๖ จ านวน ๑๘ ต าบล มีการ
ติดตามและขอความร่วมมือให้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสะดวกในการขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งได้มีการลงนามใน MOU และส่งมอบเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว อาทิ บริเวณอ าเภอ
ชัยบาดาล โดยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยตากแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวดัลพบุร ีแต่ในช่วงนีย้งั
อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูจากน้ าท่วมจึงยังไม่มีการผลิต ในส่วนของการพัฒนาแผนพลังงานระดับจังหวัด  
ได้ด าเนินการร่วมกับ อปท. เป็นหลัก และยังมีการด าเนนิการตามมต ิครม. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง
ได้ก าหนดให้หน่วยราชการในจังหวัดลดการใช้พลังงานลงทั้งน้ ามันและไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ ๒๐ ซึ่งผลการลด
การใช้พลังงานอยู่ที่ร้อยละ ๒๖ เทียบเท่าจากมาตรฐาน และน้ ามันประหยัดได้ร้อยละ ๕๕ นอกจากนี้ ยังได้
ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นท้องที่ด าเนินการให้ความรู้ ในเรื่องของพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ หรือหากมีหน่วยงานที่ขอความร่วมมือมาก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้
และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นหลัก  

ส าหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณ ทั้งในส่วนของกองทุนฯ และกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับบ่อบาดาล จ านวน ๙๕ ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จ านวน ๔๗ ระบบ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๑๕ ระบบ และ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จ านวน ๔ ระบบ ตัวอย่างพ้ืนที่ที่ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ คือ ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ามะนาว จะมีเรียกว่า “อบต. ปลอด LPG” โดยใช้ well gas ต่อท่อรอบ ๆ ทั้งหมด และ
ท้ังหมู่บ้านไม่ได้ใช้ LPG แต่ใชพ้ลังงานจากก๊าซชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการด าเนินการที่ค่อนข้างดีและยัง
สามารถน าคาร์บอนเครดิตไปขายในต่างประเทศได้ด้วย  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง สอบถามว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน ๘ โครงการ ขอทราบ
รายละเอียดและวงเงินงบประมาณ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอทราบรายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณ อีกประเด็นหนึ่งในการลงทะเบียนเป็นแอดมินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือหรือมีความรู้ในการลงทะเบียนเป็นแอดมินหรือไม่  

นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี ชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนฯ 
จัดสรรงบประมาณให้ทั้งหมด ๒๕ ล้านบาท ทางจังหวัดเสนอโครงการไปเต็มวงเงิน แต่ได้รับอนุมัติจาก
กองทุนฯ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบฯ 
ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๐ ล้านบาท จาก ๑๒ หน่วยงาน กลุ่มผู้ขอรับการสนับสนุน ๔๒ ราย จ านวน ๔๘ 



๘ 
 
โครงการ วงเงินงบประมาณ ๙,๘๕๐,๘๐๐ บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เสนอไปที่กองทุนฯ เพราะเพ่ิงผ่านการ
อนุมัติจาก ก.บ.จ. รวมทั้งมีพระราชกฤษฎีกาเรื่องการแต่งตั้ง ก.บ.จ. ใหม่ กองทุนจึงชะลอไว้และยังไม่
สามารถลงทะเบียนเป็นแอดมินได้ ซึ่งในพ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรีมีจ านวน ๑๖๐ หน่วยงาน ลงทะเบียนเป็น
แอดมินไว้แล้วเกิน ๕๐% พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมของจังหวัดว่าให้หน่วยงาน
ลงทะเบียนเป็นแอดมินไว้ก่อน และเน้นการบรรจุแผนไว้ในแผนพัฒนาของท้องถิ่นเป็นหลัก 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
หรือรายละเอียดของโครงการ พลังงานจังหวัดไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อาจจะต้องประสานขอให้ส่วนราชการ
ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในอ าเภอ ช่วยชี้แจงข้อมูลหรือน าเสนอรายละเอียดในการเข้าสู่กองทุนนี้ อาทิ 
เกษตรอ าเภอ หรือพัฒนาการอ าเภอ หากหน่วยงานเหล่านี้สามารถช่วยพลังงานจังหวัดน าเสนอหลักการ
และวิธีการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขา้มาเป็นแอดมินหรือมีส่วนร่วมในการน างบประมาณ
จากกองทุนไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ได้จะเป็นการดียิ่ง อีกประการหนึ่ง ขอทราบว่าเมื่อกองทุนฯ พิจารณา
โครงการเสร็จแล้ว ได้มีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบหรือไม่ว่าโครงการไม่ผ่านเป็นเพราะเหตุใด จะได้มีการ
แก้ไขใหถู้กต้องในปีต่อไป 

นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ส านักงานพลังงานจังหวัดได้ชี้แจงและสอน
วิธีการสมัครเป็นแอดมินในเวทีการประชุม อปท. ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้มีการสอบถามไปทางกองทุนฯ ด้วยวาจาแล้วแต่ไม่ได้รับค าชี้แจง จึงได้มีหนังสือเพ่ือสอบถามไปอีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจากตอนที่เรื่องเข้าสู่กองทุนฯ จังหวัดไม่ได้เข้าไปชี้แจง จึงไม่ทราบว่าติดขัดในประเด็นไหน โครงการที่
จังหวัดได้คัดเลือกมาเป็นโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ มีเอกสารประกอบครบถ้วน ดังนั้น 
ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างรอค าตอบจากกองทุนฯ อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  

นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ กล่าวว่า ที่ผ่านมากองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด ๆ ละ ๒๕ ล้านบาท และในปีนี้ได้ปรับลดลงเหลือ ๑๐ ล้านบาท  
ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผู้รับทราบข้อมูลไม่มากนัก บางพ้ืนที่ทราบข้อมูลแต่ไม่มาก บางพ้ืนที่  
ไม่ทราบเลย ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อท้องถิน่ โดยเฉพาะท่ีอยู่ในเขตชนบทและเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้พลังงานทดแทนมาก ถ้าสามารถน าพลังงานทดแทนเข้าไปในพ้ืนที่ได้ จะสามารถช่วยให้
ท้องถิ่นนั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในแต่ละ
จังหวัดมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานพลังงานจังหวัดเพียงไม่กี่ท่าน ท าให้ขาดบุคลากรในการท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ จึงสนับสนุนให้ประสานส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอ าเภอ พัฒนากรอ าเภอ หรือท้องถิ่นอ าเภอ ช่วยชี้แจงข้อมูลหรือ
รายละเอียดของกองทุนให้ประชาชนได้รับทราบ อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นควรแก้ไข คือ โครงการมีรายละเอียด
และหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะ ควรมีเจ้าหน้าที่หรือผู้รู้ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนใน
การเขียนโครงการ และประเด็นสุดท้าย ส่วนกลางควรมเีจ้าหน้าที่ท าหนา้ที่คัดเลือกโครงการ เนื่องจากทราบ
มาว่ามีโครงการที่เสนอเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้ขั้นตอนในส่วนนี้เกิดความล่าช้า  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังภาพรวมของ
ศักยภาพในการน าพลังงานทดแทนมาใช้งานของจังหวัดลพบุรี ขอชื่นชมการบริหารจัดการและการส่งเสริม



๙ 
 
สนับสนุนให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ในอนาคตพลังงานทดแทนจะเป็นแนวทาง
ท่ีได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซ
เรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรจะได้รับการยกย่องและได้รับการ
ชดเชยในรูปตัวเงินก่อนจะถูกขายเป็นเครดิต ส าหรับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นกองทุน
ส าหรับประชาชนโดยเฉพาะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นแอดมินและเป็นพ่ีเลี้ยง จึงขอ
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดลพบุรีเข้ามาเป็นแอดมินของกองทุนฯ เพ่ือจะได้ให้
ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ และจะเป็นทุนส าคัญในการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนของ
จังหวัดลพบุรีต่อไปในอนาคต  

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี  และรองเลขาธิการ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานทดแทน อาทิ  
โซลาร์เซลล์ พลังงานชีวมวล แก๊ซชีวภาพ และการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง จึงขอแสดงความเห็น 
เพ่ือประโยชน์ดังนี้ ๑) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าชุดความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับ
ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ Zero Waste หรือจัดสรรงบประมาณให้ 
แต่ละจังหวัดเพ่ือเชิญกลุ่มเป้าหมายมาร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ๒) ขอให้สนับสนุนให้มี
การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบ้านเรือนประชาชน เพ่ือผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางวันและเป็นการช่วยให้
ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเข้มของแสงแดดกับอัตราการรับ
แดดต่อวันสูงติด ๕ อันดับสูงสุดของประเทศ ๓) จังหวัดลพบุรีมีก าลังการผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass) 
ประมาณ ๓๒ เมกะวัตต์ พลังงานชีวมวล ๑ เมกะวัตต์ จะใช้ไม้สับ (Woodchip) ๕๐ ตันต่อวัน ถ้าจะผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานชีวมวล ๑๐ เมกะวัตต์ จะต้องใช้ไม้สับ ๕๐๐ ตันต่อวัน หากจะต้องตัดไม ้๕๐๐ ตัน
ต่อวันเพ่ือผลิตไฟฟ้า เห็นว่า ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเหง้ามันส าปะหลัง ซังข้าวโพด หรือเศษไม้  
วันละ ๕๐๐ ตันได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบสอบกลับที่ชัดเจนว่า เชื้อเพลิงไม้สับที่ป้อนเข้า
โรงงานพลังงานชีวมวลมาจากไหน ถ้าไม่มีการตรวจสอบเลย จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชน
แอบไปตัดไม้สาธารณะมาใช้ประโยชน์ได้ และ ๔) จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative City) เช่น มีบริษัทที่ผลิตเอทานอลด้วยมันส าปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก าลังการผลิตอยู่
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน ซึ่งเอทานอล ๑ ลิตร จะใช้มันส าปะหลังสด ๗ กิโลกรัม และปัจจุบันบริษัท
ดังกล่าวต้องการวัตถุดิบวันละ ๑,๔๐๐ ตันต่อวัน หรือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งความต้องการเช่นนี้
สามารถน ามาเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรให้สอดรับกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจได้  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับพลังงาน จะน าส่งให้คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา พิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสรมิ
พลังงานทดแทน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวท าให้เห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนด้านพลังงานทดแทนของทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 

นายพงศธร ชัยชนะพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี  กล่าวว่า แนวโน้มค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทยมีทิศทางที่จะสูงขึ้นทุกปี ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของโรงงานและภาคธุรกิจของไทยในเวที
โลก จึงขอเสนอให้ภาครัฐมีโครงการสนับสนุนทางการเงินใหก้ับผู้ประกอบธรุกจิ หรือ SMEs ในจังหวัดลพบรุี 



๑๐ 
 
เพ่ือน ามาใช้ส าหรับเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน อาทิ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

๒) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
นายศรายุทธ ท าบุญ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดลพบุร ีน าเสนอ

ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๓๕ แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ า ๕๙,๑๖๒ ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น ๘๓% ซึ่งปริมาณน้ ามากกวา่วันนี้ในปี ๒๕๖๔ อยู่ ๔,๕๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าใน ๔ 
เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา ปริมาณน้ าของเขื่อนภูมิพลมี ๘๕% เขื่อนสิริกิติ์มี ๖๐% เขื่อนแควน้อยบ ารงุ
แดนมี ๑๐๑% ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มี ๑๐๐% ปริมาณน้ า ๔ เขื่อนหลักมี ๒๐,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น ๘๔% ซึ่งมากกว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วอยู่ ๖,๐๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๕% และในส่วนของ 
อ่างเก็บน้ าขนาดกลางทั่วประเทศ จ านวน ๔๑๒ แห่ง ปัจจุบันมีน้ าเก็บกักอยู่ ๔,๗๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็น ๘๙%   

สถานการณ์น้ าของลุ่มน้ าเจ้าพระยา แบ่งเป็น ๒ ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกกับตะวันตก ส าหรับฝั่ง
ตะวันออกน้ าที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรี  ไหลผ่านประตูมโนรมย์ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก มีปริมาณ ๑๙๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และประตูมหาราชผ่านคลองชัยนาท-อยุธยา มีปริมาณ ๓๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เปิดระบายที่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนทางฝั่งตะวันตก รับน้ าเข้าทางแม่น้ า
สะแกกรังผ่านประตูมะขามเฒ่าอู่ทอง ๓๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับเข้าทางประตูพลเทพไปถึงแม่น้ าทา่จนี 
๓๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับเข้าทางแม่น้ าน้อยผ่านทางประตูบรมธาตุ ๔๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อน
เจ้าพระยาระบายน้ าที่ ๙๐๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่สถานีบางไทรมีปริมาณน้ าไหลผ่านเฉลี่ยประมาณ 
๑,๙๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

สถานการณ์น้ าในจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี มี พ้ืนที่  ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร่ มี พ้ืนที่การเกษตร 
๒,๗๑๘,๙๗๒ ไร่ พ้ืนที่ชลประทาน ๖๖๘,๒๐๑ ไร่ คิดเป็น ๒๔% ของพ้ืนที่การเกษตร โดยมี ๑ โครงการ
ชลประทานจังหวัด และ ๓ โครงการส่งน้ าบ ารุงรักษา ดูแลในพ้ืนที่จังหวัด มีปริมาตรน้ าท่าเฉลี่ยต่อปี  
๑,๒๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร สภาพภูมิประเทศที่ราบสลับเนินเขา ๗๐% และที่ราบลุ่ม ๓๐% จัดอยู่ในพ้ืนที่ 
๒ ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ๕๒% และลุ่มน้ าป่าสัก ๔๘% ส่วนแหล่งน้ าต้นทุนของจังหวัด มี ๖ แหล่ง 
ได้แก่ ๑) ๓ เขื่อนหลัก ผ่านทางคลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองชัยนาท-อยุธยา ๒) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุ 
๙๖๐ ล้าน ลบ.ม. ๓) อ่างขนาดกลาง ๑๑ แห่ง ความจุ ๑๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ๔)  โครงการพระราชด าริ 
๒๖ โครงการ ความจุ ๓.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ๕) อ่าง/ฝายขนาดเล็ก ๒๗๑ แห่ง ความจุ ๕.๖๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (งานชลประทานขนาดเล็ก) และ ๖) แหล่งน้ าอื่น ๆ (หนองน้ า คลองธรรมชาติ บ่อบาดาล ฯลฯ) 

ภาพรวมสถานการณ์น้ าในปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางมากกว่าค่าเฉลี่ย 
๓๐% ท าให้ปริมาณน้ าในอ่างขนาดกลาง ๑๑ แห่ง ที่โครงการชลประทานลพบุรีดูแล ปัจจุบันมีความจุเก็บกัก
อยู่ที่ ๙๑.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘๘.๓๔% นับว่าเป็นปีที่สถานการณ์น้ าปจัจุบัน มีค่าเฉลี่ยที่ดีกวา่ปี 
๒๕๖๔ ถึง ๒๐% ของความจุอ่างขนาดกลาง ๑๑ อ่าง ซึ่งจะสามารถสนับสนุนพ้ืนที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
๒๕๖๕/๒๕๖๖ และพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูฝน ๒๕๖๖ ได้อย่างเพียงพอ ในส่วนของพ้ืนที่ลุ่มต่ าที่ใช้ในการหน่วงน้ า



๑๑ 
 
ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ทุ่งท่าวุ้ง และทุ่งฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน
ปริมาณน้ าอยู่ในพื้นที่การเกษตร ไม่ได้ท่วมถนนที่ใช้สัญจรไปมาแล้ว  

นายนิมิต นรสิงห์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตามที่ได้เคยน าเสนอโครงการ 
“บ้านหมี่โมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งซา้ยของคลองชัยนาท-ป่าสัก ด้วยการน าพื้นที่สาธารณะ
มาสร้างเป็นแก้มลิงในการกักเก็บน้ า ให้กับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง
รับทราบไปแล้ว และทราบว่าวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วนั้น จึงขอชื่นชมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภามา ณ ที่นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ถึงแม้ว่า
ในที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ส านักงานโครงการชลประทานลพบุรีได้ชี้แจงว่าได้รับ
งบประมาณมาสนับสนุนโครงการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๒ โครงการแล้วก็ตาม จึงขอให้วุฒิสภาได้ติดตาม
เรื่องนี้เพ่ือให้รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ฝั่งซ้าย
คลองชัยนาท-ป่าสัก เพราะว่าเมื่อมีน้ าท่วมแล้ว ท าให้ปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย การแจกถุงยัง
ชีพไม่ช่วยแก้ปัญหาจริง บางพ้ืนที่ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับ แต่ตกอยู่กั บผู้ที่มีอ านาจในชุมชนหรือญาติ 
พ่ีน้องในกลุ่ม ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชนขึ้นมา ถ้าหากเร่งด าเนินการโครงการบ้านหมี่โมเดลได้ส าเร็จ 
สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมนี้ได้ จะท าให้สังคมเป็นปกติสุข ประชาชนทั้งในยามหน้าน้ าหน้าแล้งจะได้รับ
ผลกระทบน้อยลง 

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี  และรองเลขาธิการ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) มีการเสนอโครงการ 
ผันน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นไปที่เขื่อนล าตะคอง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เห็นว่า เขื่อนป่าสัก  
ชลสิทธิ์มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ ๑๕๐ เมตร ส่วนคลองชัยนาท-ป่าสักในพ้ืนที่ลพบุรี  
อยู่ต่ ากว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๑๕๐ เมตร ในขณะที่เขื่อนล าตะคองอยู่สูงกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ 
๓๐๐ เมตร ท าให้มีต้นทุนในการผันน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นไปเขื่อนล าตะคอง เพราะต้องตั้งสถานีสูบน้ า
แบบเติมแรงดันตามจุดต่าง ๆ ต้องสร้างอุโมงค์ผันน้ า และท่อผันน้ าในระยะทางที่ยาวมาก ท าให้ต้องใช้
งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท จึงขอน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพ่ือพิจารณาให้มีการผันน้ าจากเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ผ่านไปยังอ าเภอพัฒนานิคมลงมาที่อ่างห้วยส้ม ลงมาที่อ่างซับเหล็ก ซึ่งมีท่อและรางระบายน้ า
เรียบร้อยแล้ว และใช้งบประมาณไม่มากนักในการน าน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงมาที่คลองชัยนาท-ป่าสัก 
สามารถบริหารจัดการน้ าในองค์รวมได้ง่ายขึ้นและใช้งบประมาณที่น้อยกว่า 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า โครงการ “บ้านหมี่โมเดล” 
คณะกรรมการฯ จะรับเรื่องไปติดตามความคืบหน้าว่าฝ่ายบริหารได้มีการด าเนินงานไปแล้วอย่างไรบ้าง  
หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะน ามาแจ้งให้ทราบต่อไป และขอขอบคุณนายนิมิต นรสิงห์ กรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดลพบุรี ที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นอย่างดีว่ามีหน้าที่ในเรื่องการกลั่นกรองกฎหมาย  
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ วุฒิสภา
สามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเชิญหน่วยงานมาชี้แจงได้ ส่วนเรื่องการแจกถุงยังชีพให้ทั่วถึง
ทุกหลังคาเรือนเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางไม่มีข้อมูลมากเท่ากับหน่วยงานในพ้ืนที่  
จึงฝากหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ช่วยกันดูแลให้ทั่วถึง ไม่ซ้ าซ้อน หรือไปกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะจะ
ท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้ ส่วนเรื่องน้ าท่วม จากการรับฟังข้อมูลจากผู้อ านวยการโครงการ



๑๒ 
 
ชลประทาน ทราบว่าการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มต่ าของจังหวัดลพบุรี สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยหน่วงน้ าไว้ได้ในปริมาณมากพอสมควรในทุ่งรับน้ า จ านวน ๒ ทุ่ง เมื่อเวลาที่น้ าหลาก
ไปแล้ว สามารถใช้น้ าที่หน่วงไว้มาเป็นประโยชน์ในการท าการเกษตรได้ และขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบลว่า 
หลังจากน้ าลดแล้วจะเข้าสู่ช่วงการเยียวยาและฟ้ืนฟูต่อไป เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว ขอให้ด าเนินการส ารวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
และด าเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังให้กับพ่ีน้องเกษตรกรต่อไป 

๓) แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

พันเอก ดุสิต ประพฤติดีพร้อม รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มีภารกิจในการวางแผนอ านวยการประสานงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีวิสัยทัศน์ คือ การมุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงาน
เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น าความมั่นคง ด ารงความสามัคคี โดยจะขออนุญาตให้พันเอกหญิง นลินทิพย์ 
สุวรรณพันธ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี   
เป็นผู้บรรยายสรุปแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

พันเอกหญิง นรินทิพย์ สุวรรณพันธ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี กล่าวบรรยายสรุปแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่
ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริ ย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ
ตามแนวทางผ่านกิจกรรมและโครงการ ดังนี้  

(๑) กิจกรรมสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในกลุ่มเกษตรกร เป็นการเสวนา
ร่วมกันระหว่างประชาชน ผู้น าชุมชน และกลุ่มอาชีพ ร่วมกับกิจกรรมส่งเสรมิอาชีพ เพื่อรับทราบปัญหาของ
กลุ่มอาชีพและบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลัก Social Distance จากสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยมี
การด าเนินการ ๒ ครั้ง ได้แก่ กลุ่มปลูกชะอมในพื้นที่ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี และกลุ่มเพาะก้อน
เห็ด ศูนย์ผลิตต้นกล้าและพันธุ์ผักพืชบ้านต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชัยบาดาล ผู้เข้าร่วมอบรม ๒ ครั้ง 
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน 

(๒) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็นการน าศาสตร์พระราชาอัน
ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนผ่านการบรรยายและฝึกอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและขยายผลให้กับราษฎรรายอื่น  ๆ ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นการขับเคลื่อนรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก
ของชาติ ผ่านการด าเนินการกิจกรรม โดยมีการด าเนินการ ๒ ครั้ง ด้วยการฝึกพัฒนาอาชีพการจักสานตะกร้า
หวายเทียมที่ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมืองลพบุรี และฝึกพัฒนาอาชีพท าสบู่จากดินสอพองและใบน้อยหน่าแซมพู
จากใบน้อยหน่า ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒ ครั้ง จ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน 



๑๓ 
 

(๓) โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง เป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายปราชญ์  
ผ่านการบรรยายและสาธิต เป็นการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์เพ่ือความมั่นคงให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วมรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ น าไปถ่ายทอดอย่างถูกต้องใน
ชุมชน สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้  ส่งผลให้เกิดเครือข่ายมวลชนที่เข้มแข็ง โดยมีการ
ด าเนินการ ๑ ครั้ง ในกิจกรรมปราชญ์เพ่ือความมั่นคงถ่ายทอตความรู้ให้กับประชาชนฝึกพัฒนาอาชีพ  
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระท้อน ต าบลตะลุง อ าเภอเมือง มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๒๐ คน 

(๔) โครงการชุมชนสัมพันธ์ เป็นการจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาความมั่นคง
ของมนุษย์ ให้สามารถด ารงชีวิต ด้วยการพ่ึงพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเวทีเสวนา 
เพ่ือสื่อสารความเข้าใจการด าเนินงานของภาครัฐ  และสร้างจิตส านึกในความรักชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยมีการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๗ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๑๔๐ คน 

(๕) โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เป็นการบูรณาการความร่วมมือของพลังบวร บ้าน
วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเป็นแนวทางสู่ความเป็นชุมชนคุณธรรม “บวร” เป็นแนวทาง
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ได้น้อมน ามาใช้ปฏิบัติ 
มีกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจิตใจและสร้างจิตสาธารณะ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้น าหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ส่งผลให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งต่อไป โดยมีการ
ด าเนินการ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม รวม ๕๐ คน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุ้ง 

(๖) การเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน เพ่ือการจัดตั้งเสริมสร้างมวลชน “ไทยอาสาป้องกันชาติ” 
(ทสปช.) เป็นการด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนและผู้น าชุมชน ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงภายในชุมชนของตนเอง ต าเนินการ ๒ ครั้ง ณ ที่ท าการก านัน ต าบลทะเล 
ชุบศร อ าเภอเมือง และอบต.ถนนใหญ่ อ าเภอเมือง ผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๕๘ คน 

(๗) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดท าแผนปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ ๑-๔ ของ กอ.รมน. เป็นการน าแนวคิดในการแก้ปัญหาความมั่นคงประเด็นต่าง ๆ มา
ด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ต าบล โดยการสร้างเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้านภัยคุกคามความมั่นคง ก่อให้เกิดความมั่นคงแบบองค์รวม ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความตระหนักรู้ในความส าคญัของสถาบันหลักของชาต ิรวมทั้งสร้างความรกัความสามคัคี โดยมีการ
ด าเนินการ ๑ ครั้ง ณ สโมสรนายทหาร มทบ.๓๓ อ าเภอเมือง ผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๒๔ คน 

นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนแผนงานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ส่งเสริมและสนับสนุน
มวลชนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ การเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนของ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นไทยอาสาป้องกันชาติ เป็นการร่วมมือกันของทุน
ปรัชญา เพื่อความมั่นคงทั้ง ๓ ทุน ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงเปน็การแบง่ประเภท
มวลชนออกเป็น ๓ ด้านดังนี้ ๑) ทุนปัญญา หมายถึง ผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการท าแผนป้องกัน
ภัยคุกคามของชุมชน ได้แก่ นักคิด พระ นักบวช ก านัน นักวิชาการ หรือปราชญ์ชาวบ้าน ๒) ทุนสังคม
หมายถึง ผู้ที่มีเครือข่ายทุกภาคส่วน หรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนในแผน



๑๔ 
 
ป้องกันนั้นได้อย่างมีพลัง มีความสามัคคี และ ๓) ทุนทรัพย์ ได้แก่ ทรัพยากรทั้งปวงในชุมชนและนอกชุมชน
ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีศักยภาพ เช่น วัสดุสิ่งของ แรงกาย 
อาหารและน้ า ในการสนับสนุน รวมทั้งยังมีการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานไทยอาสาป้องกันชาติต าบล 
จะด าเนินการโดยไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. ที่ผ่านการอบรมจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด ซึ่งถือเป็น ทสปช. หลัก จากนั้น จะมีการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติสมทบ โดยผ่านการ
คัดเลือกจากไทยอาสาป้องกันชาติหลักในพ้ืนที่ของตนเอง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการ
พิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันหลัก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จะด าเนินการท ากิจกรรม
ขยายผลและต่อยอดในทุกโครงการที่ด าเนินการแล้วในปี ๒๕๖๕ และในปี ๒๕๖๖ จะด าเนินการเสริมสร้าง
เครือข่ายผู้น าชุมชน เพ่ือการจัดตั้งเสริมสร้างมวลชนเป็นไทยอาสาป้องกันชาติเพ่ิมอีกจ านวน ๑๒ ต าบล 
และโครงการเสาธง ๕ นาที เยาวชนรักชาต ิโรงเรียนเข้มแขง็ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั
ลพบุรี จะจัดชุดเจ้าหน้าที่ขุนด่านให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบริเวณหน้าเสาธงหลังเคารพ  
ธงชาติ ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังเพ่ือความมั่นคงต่อไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า กอ.รมน. จังหวัดมีการสรา้งเครือขา่ย
มวลชนโดยการฝึกอบรม ในส่วนของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคกลางมีกลุ่มไลน์ สว.พบประชาชน ๑๗ จังหวัด เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จึงขอเชิญ
ชวนประชาชนที่เป็นกลุ่มเครือข่ายของ กอ.รมน. ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์จังหวัด เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารการเสริมสร้างความจงรักภักดีและความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติไปด้วยกัน 

๔) โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
นางชนิตตา แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เมื่อครั้งที่คณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีได้สัญญาว่า
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะปิดโครงการที่ ๑ บริเวณพ้ืนที่ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง ซึ่งได้
ประกาศสิ้นสุดโครงการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ และอยู่ในขั้นตอนการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ตามกระบวนการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะถือว่าปิดโครงการอย่างเป็น
ทางการ อีกส่วนหนึ่งที่ได้น าเสนอ คือ การด าเนินโครงการระยะที่ ๒ ได้มีการประชุมประชาคมกับประชาชน 
๒-๓ ครั้ง ประชาชนมีความสนใจ แต่มีประชาชนที่เคยอยู่ในโครงการที่ ๑ ไปสร้างบ้านคร่อมถนนไว้ จึงได้
เปลี่ยนพ้ืนที่เป้าหมาย ดังนั้น ในขณะนี้จึงมีพื้นที่เป้าหมายอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอ
เมืองลพบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ แปลงที่ดินประมาณ ๕๐๐ แปลง เจ้าของที่ดินประมาณ ๓๐๐ ราย 
ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้น เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการประชุมที่ผ่านมาพ้ืนที่
บริเวณนี้จะมีแนวถนน ๓ สาย ได้แก่ สาย ก๕ สาย ก๖ ขนาดเขตทาง ๑๕ เมตร สาย ค๓ สาย ค๔ ขนาด
เขตทาง ๒๐ เมตร และสาย ง๓ เขตทาง ๓๐ เมตร โดยได้จัดประชุมร่วมกับเจ้าของที่ดินเพ่ือให้ข้อมูลและ
สอบถามความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบว่าเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ 
มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นจะได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ต่อไป 



๑๕ 
 

 
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนมาก ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานราชการ
กับประชาชน ถ้าใช้งบประมาณของราชการเพียงอย่างเดียว การเวนคืนเพ่ือพัฒนาที่ดินอาจต้องใช้เวลานาน
และใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของโยธาธิการและผังเมืองจะช่วยให้
ประชาชนที่มีที่ดินติดกัน แต่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากเป็นที่ดินตาบอด หรือไม่มีเงินทุนที่จะพัฒนาที่ดนิ
ของตนเองให้สามารถพัฒนาที่ดินให้มีสาธารณูปโภคและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ที่ดินได้ รัฐบาลกส็นับสนุนด้วยส่วนหนึ่ง 
โดยไม่ต้องใช้วิธกีารเวนคืน แต่เป็นความสมัครใจของเจ้าของที่ดนิที่จะเขา้ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ถ้าโครงการที่ ๒ ที่มีเจ้าของที่ดิน ๓๐๐ ราย สามารถด าเนินการส าเร็จไดก้็จะเป็นตวัอย่างให้กับจงัหวดั
อื่น ๆ ต่อไป โครงการจัดรูปที่ดินของจังหวัดลพบุรีโครงการแรก ถือว่าเป็นตวัอย่างให้กับหลายจังหวดัเชน่กนั 
เพราะมีหลายจังหวัดที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ เนื่องจากการเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย และการชี้แจ ง 
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ขอชื่นชมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีที่สามารถท าความเข้าใจ
กับพ่ีน้องประชาชนจนสามารถด าเนินการโครงการที่ ๑ ได้ส าเร็จ หากโครงการที่ ๒ สามารถด าเนินการ
ส าเร็จ คณะฯ จะได้มาเยี่ยมชมต่อไป 

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ กล่าวว่า ขอชื่นชมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีที่
สามารถด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ส าเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในโครงการที่ ๒ ที่พบ
ปัญหาการสร้างบา้นคร่อมถนนของเจ้าของที่ดนิ และตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายเปน็พื้นที่บริเวณเทศบาล
ต าบลกกโก ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ใหญ่มาก มีเจ้าของที่ดินจ านวน ๓๐๐ ราย ทั้งยังสร้างความเข้าใจกับ
เจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ แม้ต้องเสียสละที่ดิน
บางส่วนแต่จะท าให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีเจ้าของที่ดินจ านวนมากขนาดนี้ หากสามารถด าเนินการได้ส าเร็จจะถือเป็นความส าเร็จที่ยอดเยี่ยมมาก  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า ขอชื่นชมการท างานของโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลพบุรีภายใต้การน าของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่เป็นโครงการที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางให้
ความส าคัญและพยายามชี้ให้จังหวัดต่าง ๆ เห็นความส าคัญของการจัดรูปที่ดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงขอฝาก
เรื่องการอธิบายความให้ชัดเจนว่าพื้นที่ที่ก าลังพัฒนาเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาสอดคล้องกับผังเมืองหลักของ
จังหวัด ต่อไปพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นและจะเป็นพ้ืนที่แห่งอนาคตของจังหวัดลพบุรี อีกประการหนึ่ง
คือโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นโครงการที่ต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของที่ดินในเรื่องการเสียสละ
ที่ดินเพ่ือน ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่าง ๆ ในพ้ืนที่ พ้ืนที่บางส่วนเป็นส่วนกลาง พ้ืนที่
บางส่วนเป็นพ้ืนที่ที่ต้องไปหาประโยชน์เพื่อจะได้เงินทุนมาชดเชยต้นทุนในการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านั้น 
ซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยแท้จริง 

นายนิมิต นรสิงห์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เรื่องที่ดินท ากิน หรือแม้แต่
โครงการนาแปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาล ประเด็นปัญหาเกิดจากเกษตรกรไมม่ีกรรมสิทธิใ์นที่ดิน ไม่มีที่ดนิ
เป็นของตนเอง ท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรได้ เจ้าของที่ดินเดิมห้ามขุดบ่อ และมีเงื่อนไขหลายประการ 
ส าหรับโครงการจัดที่ดินท ากินถือเป็นโครงการที่ดี สามารถท าให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีความ



๑๖ 
 
อุดมสมบูรณ์ก็จะเชื่อมโยงต่อไปยังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่จะได้รับการยอมรับและเกิดความ
มั่นคง ยกตัวอย่าง คลิปวิดีโอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนนานาชาติ เมื่อปิดภาคการศึกษาได้มี
โอกาสไปต่างประเทศ ได้เห็นโลกกว้าง ท าให้มีมุมมองว่าประเทศชาติไม่มีความมั่นคง เขาจะด ารงชีวิต
อย่างไรในอนาคต จะแสวงหาสิ่งที่น่าจะดีกว่า มองว่าประเทศชาติควรจะเป็นไปตามที่เขาต้องการ ท าให้เขา
ตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความเพ้อฝัน เด็กยุคปัจจุบันหลายคนไม่นับถือศาสนา ผมไม่อยากเห็นประเทศไทย
กลายเป็นเหมือนประเทศฝรั่งเศสในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ พระนางมารี อ็องตัวเนตต์ ที่ถูกประหารด้วย 
กิโยตินในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส รัฐบาลต้องมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พี่น้อง
ประชาชนและชาติบา้นเมือง ความอุดมสมบรูณ์นี้เป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ ความมั่นคง และความยั่งยืน 

๕) ความคืบหน้าการด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

วิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  กล่าวว่า การลงพื้นที่พบประชาชนที่ผ่านมามีการ
พูดคุยเกี่ ยวกับการด า เนินการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (คทช. )  ไม่ทราบว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอยู่หรือไม่ ส าหรับภาคกลางมีประชาชนจ านวนมากที่อาศัยอยู่ใน
ที่ดินของรัฐหลายแปลง สมาชิกวุฒิสภา โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พยายามที่จะติดตามเรื่องนี้และท าความเข้าใจกับ 
คทช. และนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดว่าแนวคิดของ คทช. มีความต้องการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของประชาชนที่อาศัยในที่ดินของรัฐ ให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ มีสัดส่วน หรือสามารถถือครองได้อย่าง
ถูกต้องชอบธรรม สิ่งที่อยากจะฝากถึงเจ้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีความเข้าใจว่า
นโยบายของรัฐพยายามที่จะน าที่ดินเหล่านี้มาจัดสรรให้พี่น้องประชาชน เนื่องจากประชาชนได้เข้าไปอาศัย
อยู่แล้ว ไม่สามารถขอที่ดินคืนได้ เมื่อไม่สามารถคืนที่ดินได้ก็ต้องจัดสรรให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสัดส่วน 
เพ่ือจะได้สามารถลงทุนประกอบอาชีพได้ ต้องจัดสรรให้ประชาชนอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนโยบายของ 
คทช. คือ การบริหารจัดการให้ประชาชนที่อาศัยในที่ดินของรัฐได้รับการจัดสรรที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
แม้จะไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์แต่ให้เอกสารรับรองว่าประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้ เพ่ือให้
ประชาชนมีความมั่นใจที่จะประกอบอาชีพ สร้างบ้าน ขุดบ่อน้ า หรือลงทุนต่าง ๆ ได้ ไม่ทราบว่าจังหวัดลพบุรี
มีโครงการอะไรบ้างและมีปัญหาอะไรบ้าง ขอให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีได้ชี้แจง 

นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ลพบุรี รายงานว่า ภาพรวมโครงการ คทช. ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันได้มีการก าหนดพ้ืนที่ที่ส าคัญใน
จังหวัดลพบุรีเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย คือ พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีมีนิคมสหกรณ์ 
ชัยบาดาล ประมาณเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ การด าเนินการตามโครงการ คทช. เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 
แต่ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรเข้ารว่มโครงการจะได้อยู่อาศัยในที่ดินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ เพราะฉะนั้นในปัจจุบนั
จึงมีแนวความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ คทช. โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ราษฎรประสงค์
ที่จะด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพในรูปแบบนิคมสหกรณ์ต่อไป โดยมุ่งหวังว่าในพื้นที่ของ
นิคมสหกรณ์จะสามารถท าให้ราษฎรที่ถือครองที่ดินได้กรรมสิทธิท์ี่ดินในที่สุด ขณะนี้แนวทางของรัฐบาลไดม้ี
การหารือในรูปแบบทัง้สองสว่นอยู่ รูปแบบแรก คือ การด าเนินการ คทช. ในรูปแบบของนิคมซึง่เปน็รปูแบบ
พิเศษแตกต่างจากในแนวทางอื่น ๆ เช่น จ านวนพ้ืนที่ถือครองเดิมในนิคมมีจ านวน ๕๐ ไร่ แต่ในส่วนของ



๑๗ 
 
พ้ืนที่ที่จัดตาม คทช. เดิม จะมี ๒๐–๓๐ ไร่ เพ่ือจะปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบของนิคมสหกรณ์ รูปแบบที่สอง 
คือ การพิจารณาด าเนินการตามรูปแบบของนิคมสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพได้หรือไม่ 
โดยทั้ง ๒ แนวทางอยู่ระหว่างการพิจารณาในระดับนโยบาย 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ีง กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังผู้อ านวยการส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีรายงาน เข้าใจว่าประชาชนมองเรื่องความต้องการ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งขณะนี้นโยบายของ คทช. คือการจัดที่ดินให้อยู่อาศัย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ 
แต่ไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ เพราะมีความกังวลว่าประชาชนจะน าที่ดินไปขายหรือเปลี่ยนเจ้าของ ไม่ได้อยู่
อาศัย ไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงสงวนไว้ไม่ให้เป็นเอกสารสิทธิ์ แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการจริง ๆ คือ กรรมสิทธิ์
ที่ดิน ต้องการเป็นเอกสารสิทธิ์ จึงอ้างว่าจะน าที่ดินไปจ านองหรือไปหาเงินทุนมาพัฒนาอาชีพตนเอง  
บางจังหวัด เช่น ลพบุรี นครสวรรค์ มีพ้ืนที่หวงห้ามของทางราชการจ านวนมาก ต้องท าความเข้าใจใน
เบื้องต้นว่าที่รัฐไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ แต่ให้เอกสารรับรองว่ามีสิทธิ์ในที่ดิน และสิทธิ์นี้จะคงอยู่ไปถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน และคิดว่าไม่มีรัฐบาลใดที่จะขอที่ดินคืน เพียงแต่กังวลว่าที่ดินจะเปลี่ยนมือ ซึ่งประชาชนเองก็
เข้าใจแต่ยังคงต้องการให้ออกเอกสารสิทธิ์ จึงต้องสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป โดยได้เคย
หารือกับนายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ท่านเคยเป็นผู้จัดการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ว่าเอกสารสิทธิ์ที่ดินสามารถน าไปใช้ในการประกันหรือกู้เงนิไดห้รอืไม่ ถ้า
เป็นของ ธกส. ที่ดินที่เป็น สปก. สามารถใช้ได้ แต่การจัดที่ดินท ากินของ คทช. แม้จะเคยเสนอว่าน่าจะใช้ได้
เหมือนกับของ ธกส. เพื่อให้ประชาชนพอใจ แต่ก็กังวลเรื่องการเปลี่ยนมอืเจ้าของที่ดนิ ส่วนเรื่องการน าทีด่นิ
ไปค้ าประกันหรือลงทุนนั้นน่าจะท าได้ หากทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีมีความ
คิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร ขอให้ส่งความคิดเห็นมาที่วุฒิสภา คณะกรรมการฯ ภาคกลาง จะได้รวบรวมข้อมูล
เพื่อส่งให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดลพบุร”ี (ตามแนบ) 

จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ ต าบลบางขันหมาก 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช นายถาวร 
เทพวิมลเพชรกุล พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา และนายสุวิทย์ 
วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว 
นายอ าเภอเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้กล่าว
รายงานความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนายสุทัศน์ หลีกพาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ รายงานสรุปผลการด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากนั้น 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่   
และเยี่ยมชมกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การผลิตและจ าหน่ายภาชนะรักษ์โลกจาก
ใบไม้ การผลิตและจ าหน่ายเตาเผาถ่านชีวมวล ผลิตถ่านจากวัสดุการเกษตร การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 



๑๘ 
 
ผลิตพืชเพาะพันธุ์ต้นไม้ขาย การผลิตและจ าหน่ายตะกร้าเชือกป่านศรนารายณ์ และผ้าสไบมอญ การผลิตและ
จ าหน่ายขนมไทยและน้ าพริกผัดพ้ืนบ้าน การผลิตและจ าหน่ายสัตว์เศรษฐกิจผลิตมูลไส้เดือน ทั้งนี้ คณะสมาชิก
วุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ  
ที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ สืบสานแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะน าชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมให้ค าแนะน าระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการขยายผลการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมต่อไป 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
อุทกภัย แนวทางการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี โดยมี นายมนัสพันธ์ 
ดอนก้อนไพร นายอ าเภอหนองโดน ให้การต้อนรับ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา ได้พูดคุยให้ก าลังใจประชาชน 
และมอบถุงยังชีพ สิ่งของจ าเป็น จ านวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๗๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๒๓.๓ 
หญิง ๗๖.๗ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

๓.๓ 
๕.๐ 
๕.๐ 

๒๐.๐ 
๕๑.๗ 
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มากกว่า ๖๐ ป ี ๑๕.๐ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

  - 
  ๒.๕ 

มัธยมศกึษา   ๘.๓    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า   ๒๐.๕   
ปริญญาตร ี   ๔๕.๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี   ๒๓.๕ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๑.๗ 
๕.๐ 
๘.๓ 

๖๓.๓ 
๑๑.๗ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๓๖ 
๓๓ 
๕๐ 
๔๑ 
๘ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๓.๖๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ 
อยู่ในระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ร้อยละ ๘๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๓. ร้อยละ ๗๕.๖ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  
๔. ร้อยละ ๗๔.๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกีย่วกบัการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรช์าติ 
๕. ร้อยละ ๗๑ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 



๒๐ 
 

๖. ร้อยละ ๖๗ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
     ข้อเสนอแนะ   
 ๑. ออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิใหม้ีความเข้มขน้กวา่เดมิ 
 ๒. แก้กฎหมายให้ “กัญชา” กลับมาเปน็ยาเสพตดิเชน่เดิม 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ส านักงานจังหวัดลพบุรี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี พลังงานจังหวัดลพบุรี 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ที่ดิน
จังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์
จังหวัดลพบุรี 
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 
ประธานวิสาหกิจชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี Tigernews 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดลพบุรี และได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 

------------------------------------ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
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ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 

----------------------- 
 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  
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เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมอืง
ลพบุร ีจังหวัดลพบุร ี
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เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบรุี 
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